



รู้-เท่าทันโลก

โดย อ.สุภาภรณ์ จารุจินต อนุสร

เมื่อน้ำมันแพง (ตอน 2)



Hani Mulki อดีตนายกรัฐมนตรียอร์แดน

ความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเปลี่ยนรัฐบาลที่ยอร์แดนในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนา เกิดจากการลดการอุดหนุนน้ำมัน และทำให้ราคาสินค้าขึ้นพรวดพราด ขณะที่เงินเดือนและรายได้ยังเท่าเดิม

ชาวจอร์แดนทนไม่ไหวอีกต่อไป เมื่อมีการโกงกินงบประมาณอย่างโจ่งครึ่ม และไม่เหลียวแลปัญหาปากท้องของประชาชนที่ต้องจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารหลักคือขนมปัง ราคาได้ขึ้นไปเป็นเท่าตัว

ยังมีการซ้ำเติมจากเจ้าหนี้ใหญ่คือ IMF ที่เสนอแบบที่เคยเสนอกับประเทศไทยให้ขึ้นภาษีรายได้ทั้งนิติบุคคล และส่วนบุคคล

รัฐบาลของนายฯ Hani Mulki ซึ่งเป็นรัฐบาลที่เป็นมิตรกับธุรกิจ เขาเข้ามาเป็นนายฯ ในเดือนมิถุนา 2016 (2 ปีเต็มพอดี) จากอดีตนักการทูต และเป็นลูกชายของอดีตนายฯ Fawzi Mulki ในประเทศที่มีการเปลี่ยนนายฯ บ่อยมากถึง 6 คนในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา

การเดินทางกว้างขวางที่ประเทศค่อนข้างร้อนแรง และเผชิญหน้ากับตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำตา และจับกุมผู้เดินขบวนหลายจุดที่ปะทะกัน

ขบวนการหนุ่มสาว HIRAK Shababi เป็นแกนนำจัดการชุมนุมใหญ่มากที่สุดที่สามารถสร้างแนวร่วมกับสมาคมวิชาชีพและกลุ่มสิทธิพลเมืองถึง 33 กลุ่มยักษ์ เช่น สมาคมวิศวกรแห่งจอร์แดน, เครือข่ายครูแห่งชาติ ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีสมาชิกถึง 3 แสนคนที่เข้าร่วมประท้วง

ขณะที่นายฯ Hani Mulki ได้เสนอร่าง กม.รอกการพิจารณาจากสภาเพื่อปรับโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่มฐานผู้เสียภาษีจากเพียง 4.5% จะเพิ่มให้สูงถึง 10% ให้ได้ โดยขึ้นภาษีรายได้คนชั้นกลางทั่วหน้า และลด/เลิกการอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน, ขนมปัง, ไฟฟ้า, น้ำประปา และอีกหลายรายการ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องรวบรวมเงินไปจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้จาก IMF และเจ้าหนี้รายอื่น

หนี้สินประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญ (1.3 ล้านล้านบาท) จ่ายดอกเบี้ยปีละ 1.5 พันล้านเหรียญ (4.5 หมื่นล้านบาท) ต่อปี ก็เลยเสนอร่าง กม.จะคิดภาษีรายได้ธนาคารจาก 35% เป็น 40%

ปัญหาของจอร์แดนคือ ต้องสาละวนกับการ**กู้หนี้ยืมสินมาใช้หนี้เก่า** และ**มีการเลี้ยงภาษีสูงมาก** รวมทั้งเคยตัวกับการ**รับเงินช่วยเหลือ**จากสหรัฐฯ เป็นประจำ โดยจอร์แดนเป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐฯ ที่เหมือนเป็นสมุนรับใช้สหรัฐฯ จนมีสัมพันธไมตรีแน่นกับอิสราเอล

การเป็นประเทศที่รับเงินช่วยเหลือมหาศาล ทำให้เกิด**การโกงงบประมาณอย่างกว้างขวาง** และประชาชนมองว่า รัฐทุ่มเทงบให้ประชาชนในด้านการศึกษาและสาธารณสุขน้อยมาก จนทำให้กลุ่มหนุ่มสาวออกมาการประท้วงครั้งนี้

เมื่อราคาน้ำมันโลกพุ่งไป 25% จากต้นปีนี้ และภาษีอุปโภคบริโภค (คล้าย VAT ของเรา) ก็สูงถึง 16% ที่ต้องจ่ายเมื่อซื้อสินค้าที่ต้องกินต้องใช้ประจำวัน ขณะที่ร่าง กม.ชุดรีดภาษี (คนชั้นกลาง) เพิ่มขึ้น และตัดค่าใช้จ่ายอุดหนุนน้ำมัน และค่าน้ำ ค่าไฟกำลังจะผ่านสภา ก็ทำให้เกิดการเดินขบวนตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมา

ขณะนี้ในช่วงปิดพักสภายู้งี้มีแรงกดดันให้สภาเลิกพิจารณาร่าง กม.โหดนี้ แต่นายกฯ ก็ไม่ยอม

การประท้วงขยายตัวและรุนแรงมากขึ้น และ **ปชช.ขอให้ษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่ 2 ลงมาแทรกแซง** เพราะพระองค์ยังเป็นที่รักของประชาชนส่วนใหญ่

กษัตริย์อับดุลเลาะห์ที่ 2 จึงขอให้นายกฯ Mulki ลาออก แล้วทรงตั้งรมต.ศึกษา ในรัฐบาลของ Mulki ขึ้นเป็นนายกฯ คนใหม่ เพื่อให้ตั้งรัฐบาลใหม่



ประชาชนเดินขบวนประท้วงปะทะกับตำรวจ

เขาชื่อ Omar al Razzar เป็นอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกที่ประชาชนมองว่า เหมาะสมกว่าคนเก่า

ขณะนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ร่าง กม.นี้จะไม่ผ่านมติ ครม.ของสภา เพราะมี ส.ส.ถึง 60% ที่ไม่เห็นด้วย (80 คนจาก 130 คน) และ ส.ส.กำลังกราบพูลให้พระราชชาติโปรดเกล้าฯ ให้มีการเปิดประชุมสภาด่วน เพื่อพิจารณายกเลิกร่าง กม.โหดนี้

ปชช.ยังนัดประชุมใหญ่อีกครั้งในวันพุธที่ 6 มิถุนา เพื่อกดดันให้ยกเลิกร่าง กม.นี้

ยามน้ำมันแพง รัฐบาลต้องช่วยประชาชนโดยไม่ซ้ำเติมด้วยการไม่ไปดูดต้นทุนที่แท้จริงของบริษัทน้ำมัน (แห่งชาติ) หรือการโกงกินด้วยงบประมาณ ขณะที่บริษัทน้ำมันอ้วนพ้อคนเดียว แต่ประชาชนผอมโซ

ทั้งที่บราซิลและจอร์แดนเป็นตัวอย่างที่ประชาชนไม่อดทนต่อไป

ขณะที่มาเลเซียรัฐบาลใหม่ของมหาเธร์รีบอุดหนุนราคาน้ำมันทันที ตรงข้ามกับรัฐบาลนาจิบที่ถอนการอุดหนุนขณะน้ำมันแพง

น้ำมันแพงจะทำให้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องขยายเป็นปัญหาทางการเมือง และนำสู่การโค่นล้มเปลี่ยนรัฐบาลได้แน่นอน .